

## คำนำ

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการจัดระเบียบ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงปัญหาความร่อยหรอลงของพื้นที่ป่าต้นน้ำของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คณะอนุกรรมการฯ จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานโครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีจัดระเบียบเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายถาวร พรหมมีชัย) เป็นประธานคณะทำงาน จัดหาทีมงานที่ปรึกษา ในที่สุจริตศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมงานอีก 9 ท่าน ได้รับความไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการคือเพื่อให้ได้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน

การดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในระยะ 4 เดือน ประกอบด้วย การค้นคว้าข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 12 อำเภอ 3 จังหวัด คือจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นในเวทีระดับอำเภอ ๆ ละ 1 เวที รวม 12 เวที พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกรณีผลกระทบจากการลดลงของพื้นที่ป่าต้นน้ำ สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าต้นน้ำ และข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจด้านเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับอำเภอ ทีมงานได้สังเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบ สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าต้นน้ำ และแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ นำเสนอในรูปแบบของรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปประกอบในการจัดเวทีสัมมนาครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นเวทีที่ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และนักวิชาการ จากทั้ง 12 อำเภอ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ที่ห้อง ทช. 3305 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากนั้นทีมงานได้ปรับปรุงผลการศึกษาล่าสุดท้าย รวมทั้งได้นำแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากภาคราชการ นักวิชาการ ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนทำการประเมินระดับความสำคัญและน้ำหนักความสำคัญของแต่ละแนวทาง จนสำเร็จเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้

รายงานฉบับนี้จึงเป็นการนำเสนอถึงสถานการณ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ ผลกระทบจากการลดลงของพื้นที่ป่าต้นน้ำ สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าต้นน้ำ วัตถุประสงค์และแนวทางในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ รวมทั้งผลการจัดลำดับความสำคัญของแนวทางในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ รายงานฉบับนี้จะสำเร็จลงมิได้หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก และผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยความตั้งใจอย่างกระตือรือร้นในทุกเวทีที่ทีมงานไปจัดรับฟัง

ความคิดเห็น นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ใน  
คณะกรรมการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และคณะทำงานโครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
กรณีจัดระเบียบเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยเครือข่ายชุมชนกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ก็ยังได้ติดตามสอบถาม  
ความก้าวหน้าของโครงการฯ มาโดยตลอด คณะทีมงานฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

คณะทีมงาน

23 มีนาคม 2548